



# สารอธิการบดี

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

**“สวัสดีครับ”** บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่าน สำหรับสารจากอธิการบดีฉบับนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการส่งข่าวสารให้กับทุกท่านนะครับ โดยมีกำหนดการออกสารจากอธิการบดี เดือนละ 2 ครั้ง คือช่วงต้นเดือน (สัปดาห์ที่ 1) และช่วงกลางเดือน (สัปดาห์ที่ 3) เพื่อให้ทันต่อกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับ สำหรับสารฯ ฉบับนี้ เป็นความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญ 3 เรื่อง คือ 1) ประท้วงวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน” 2) งานเกษตรแฟร์ (ศึกษชนช่าง) ครั้งที่ 3 และ 3) การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย

สำหรับกิจกรรมที่ 1 ประท้วงวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน” โดยจัดกิจกรรมประท้วงระหว่าง วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีเจ้าภาพที่เข้าร่วมอีก 3 องค์กร ได้แก่

1) มูลนิธิหม่อมเจ้าวิมลฉัตร 2) สถาบันราชพฤกษ์ และ 3) กรมศิลปากร โดยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทั้งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากทั้ง 3 องค์กร เป็นเงินกว่า 200,000 บาท การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ได้แสดงออกทางความคิด ผ่านงานศิลปะการวาดภาพระบายสี โดยในปีที่กำหนดให้ใช้สีน้ำเป็นสีหลักที่ใช้ในการระบาย

ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดจะได้ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้น 105 คน จาก







9 จังหวัดในภาคเหนือและใกล้เคียง ผู้ชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ นางสาวอรอนงค์ จามูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ตฤณี จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณท่านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หม่อมราชวงศ์ปิยะฉัตร ฉัตรชัย กรรมการและผู้แทนมูลนิธิหม่อมเจ้าวิมลฉัตร ท่านภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสถาบันราชพฤกษ์ ท่านลลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้แทนอธิบดีกรมศิลปากร ท่านนาตยา ภูศรี ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมถึงคณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ รวมถึงคุณครูและนักเรียนทุกคนที่มาร่วมการประกวด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

กิจกรรมที่ 2 คือการจัดงานเกษตรแฟร์ (ศึกษชาง) ครั้งที่ 3 ซึ่งการจัดงานดังกล่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเป็นแม่งานหลักในการดำเนินงาน ไฮไลท์ของงานคือการจัดการแข่งขันประกวดกล้วยไม้ตระกูลช้างและการประกวดไก่พื้นเมือง “ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว” ทั้งสองรางวัลได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดกล้วยไม้ตระกูลช้าง ได้แก่ คุณจุฬาลักษณ์ จุกมงคล และผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดไก่พื้นเมือง “ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว” ได้แก่ คุณธีรรัตน์ กิ่งเฒ่า จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย





สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
จำนวน 5 ท่าน และผมได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีอีกจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



**ผศ.ดร.ชุมพล เสมาชันร์**

รักษาการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



**ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร



**รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ**

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์



**รศ.ดร.สนิท ปินสกุล**

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิต



**ศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว**

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและผู้ประกอบการ



**ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ**

รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ



**ผศ.ดร.ปิยวรรณ สุภวิฑิตพัฒนา**

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานวิชาการ



**ผศ.ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวัยริน**

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์



**ผศ.ดร.ชาติชาย จันทรประทีป**

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอาคารสถานที่

ทั้งนี้ หากบุคลากรและนักศึกษาท่านใดต้องการจะติดต่อหรือขอความช่วยเหลือ สามารถประสานงานได้ โดยตรงกับผมหรือรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีได้ตลอดเวลาครับ

สำหรับข่าวท้ายสุดของสารฉบับนี้ ผมจะมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการช่วงระหว่าง วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2568 ในนามมหาวิทยาลัยที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วย 1.) เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัย และท้ายสุดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเรา “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ผมขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะครับ ขอขอบคุณ..

